



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ท่านผู้นำสูงสุดเข้าร่วมในพิธีอรับะฮีน อิมามสุเซน (อ.) - 29 /Aug/ 2024

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้เข้าร่วมในพิธีอาซอดอรัยของบรรดานักศึกษา เนื่องในโอกาสอรับะฮีน อิมามสุเซน (อ.) ณ สุซัยนีเยฮ์อิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ซึ่งตรงกับช่วงวันอรับะฮีน สุซัยนี

ในพิธีนี้ มีการอ่านบทชญาเราะฮ์อรับะฮีน การบรรยายโดยสุญตูลอิสลามวัลมุสลิมีน อัศลาณีและการขับลำนำรำลึกถึงนายแห่งชะฮีดทั้งหลาย

ในตอนท้ายของพิธี ได้มีการนมาซซุฮ์รีและอัศร์ ภายใต้การนำของท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวปราศรัยในระหว่างสองนมาซ โดยท่านชี้ให้เห็นถึงการชญาเราะฮ์อาซูด การรณรงค์ระหว่างแนวรบแห่งสุซัยนีและแนวรบของยะซีดีอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด และในขณะเดียวกัน รูปแบบของการรณรงค์นี้ก็แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด และท่านยังเน้นย้ำว่า “การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านได้เปิดโอกาสและสนามกว้างให้เยาวชนทั้งหลาย และจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ ด้วยการวางแผนและการรู้จักหน้าที่อย่างถูกต้อง เพื่อดำเนินการที่จำเป็นและทันที่ทั้งในการบรรลุสู่เป้าหมายอันสูงส่งของการปฏิวัติอิสลาม เพื่อเป็นรากฐานสำหรับความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง และการประสบความสำเร็จ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า เป้าหมายในการลุกขึ้นต่อสู้ของอิมามสุเซน(อ.) คือ การเผชิญหน้ากับการกดขี่ข่มเหง โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า

“วิธีการในการเผชิญหน้าของแนวรบแห่งสุซัยนีกับการกดขี่ข่มเหงนั้นแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม การเผชิญหน้านี้ในยุคสมัยแห่งการใช้ดาบและหอกก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง และในยุคอะตอมและปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ในยุคสมัยของการโฆษณาชวนเชื่อ ด้วยบทกลอน กวี และศิลปะต่างก็มีวิธีการอันเฉพาะของตัวเอง และในยุคแห่งอินเทอร์เน็ตและควอนตัม ก็จะต้องใช้วิธีการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ให้เห็นว่า หน้าที่นี้ในยุคสมัยของนักศึกษาก็มีวิธีการหนึ่ง และในยุคแห่งความรับผิดชอบก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง โดยท่านตั้งข้อสังเกตว่า “การเผชิญหน้าของแนวรบแห่งสุซัยนีกับแนวรบของยะซีดี ไม่ได้หมายถึงการจับปืนอย่างเสมอไป แต่ทว่า พวกท่านทั้งหลายจะต้องมีความคิดที่ถูกต้อง คำพูดที่ถูกต้อง การรู้จักที่ถูกต้อง และการรู้จักถึงหน้าที่ อีกทั้งการเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นย้ำให้เห็นว่า หากเราขับเคลื่อนไปในทิศทางนี้ ก็จะพบว่าชีวิตนั้นมีความหมายและจุดมุ่งหมาย โดยท่านกล่าวว่า “เยาวชนทั้งหลาย จะต้องรู้ถึงคุณค่าของยุคสมัยปัจจุบัน ด้วยเกียรติยศของการปฏิวัติอิสลามได้เปิดสนามกว้างในการเผชิญหน้ากับพวกเหล่านั้นและด้วยการวางแผน การศึกษา และความคิดที่ถูกต้อง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการรู้จักและการไตร่ตรองอัลกุรอาน เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างทันที่ทั้งที่”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังตั้งข้อสังเกตว่า “การดำเนินการอย่างทันที่ทั้งที่ บางครั้งก็พบในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย บางเวลาจำเป็นในบรรยากาศทางสังคมหรือการเมือง และบางครั้งการดำเนินการนี้ก็จะเป็นในเส้นทางแห่งกัรบะลาและปาเลสไตน์ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่สูงส่งยิ่ง”

ในช่วงท้ายที่สุด ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เน้นย้ำว่า “การใช้ประโยชน์จากโอกาสทางประวัติศาสตร์ของบรรดาเยาวชน หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและการประสบความสำเร็จ และหากพวกเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้และไม่มีการปฏิบัติตามหน้าที่ ผลลัพธ์ของมัน ก็คือ การขาดทุน”